




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

19 สิงหาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>สถานการณ์โรคติดต่อในประเทศไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, thailandplus, newtv, INN, prd., soudhitalk, mcot, acnews, thabangkokinsight)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดเผยภายหลังประชุมติดตามสถานการณ์โควิด 19 และสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญว่า แนวนวมโรคโควิด 19 ก่อนข้างทรงตัว โดยผู้เสียชีวิตยังเป็นกลุ่มเสี่ยง 607 ที่ไม่ได้รับวัคซีน ไม่ได้รับเข็มกระตุ้น หรือรับเข็มกระตุ้นนานเกิน 3 เดือน จึงเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดรณรงค์กระตุ้นให้กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนโควิดคู่ไขหวัดใหญ่เพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิต ส่วนสถานการณ์ไข้เลือดออกพบป่วยเพิ่มสัปดาห์ละ 5-6 พันราย กำชับให้ทุกจังหวัดร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยเฉพาะโรงพยาบาล โรงเรียน ศาสนสถาน และเร่งรัดการควบคุมโรคในพื้นที่ระบาด ล่าสุด ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีโรคไข้เลือดออกแล้ว 31 จังหวัด</p>	-
<p>แก้ปัญหาขาดแคลนหมอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยแนวทางแก้ปัญหา รพ.พื้นที่แนวชายแดน อยู่เกาะ ถิ่นทุรกันดาร ปัญหาแตกต่างกัน ไม่ใช่ติดลบทางการเงินทั้งหมด ส่วนใหญ่ขาดแพทย์ พร้อมจัดเป็น “ศูนย์ฝึกอบรมด้านสาธารณสุขพื้นที่เฉพาะ” ดึงหมอบจใหม่ฝึกอบรม พื้นที่ได้หมอ ส่วนหมอได้ประสบการณ์ พร้อมทำเป็นศูนย์วิจัยพัฒนาได้งบประมาณดำเนินการ ช่วยแก้ปัญหาในระยะกลาง ระยะยาว</p>	-
<p>โรคโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, มติชน, workpointtoday)</p> <p>- องค์การอนามัยโลก จัดให้ BA.2.86 เป็นสายพันธุ์ย่อยที่ต้องจับตามอง อนามัยโลกสั่งจับตาโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่ BA.2.86 พบระบาดแล้วในหลายประเทศ ส่วนคำแนะนำของซีดีซีเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองยังคงเหมือนเดิม</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สายพันธุ์ BA.2.86 หรือ VUM ต้องรอดูข้อมูลเพิ่มเติม เพราะยังมีจำนวนที่พบน้อยมาก และยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานในห้องปฏิบัติการที่พบมีการกลายพันธุ์หลายตำแหน่ง ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์ฯ มีการถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อโควิด 19 ทุกตัวทุกสัปดาห์ และติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หากมีในไทยสามารถตรวจพบได้แน่นอน โดยสายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดในไทยยังเป็น XBB.1.16 ส่วน EG.5.1 มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น</p>	-
<p>ตรวจสอบสภาพผู้ขับขี่แท็กซี่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุ พบอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ รถแท็กซี่มีการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่ารถโดยสารประเภทอื่น ๆ รองลงมาเป็นรถโดยสารขนาดเล็ก (รถตุ้) และรถโดยสารขนาดใหญ่</p> <p>- นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผอ.สพคม. กล่าวเสริมว่า จากการศึกษาพบผู้ขับขี่ที่มีอาการป่วยหรือมีโรคประจำตัวต่าง ๆ อย่างน้อย 1 โรค มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากการขับขี่มากกว่าบุคคลทั่วไป ได้แก่ โรคซึมเศร้า พิษสุราเรื้อรัง โรคลมชัก เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และโรคสมองเสื่อม สพคม. จึงได้จัดบริการคลินิก Medical Fitness to Drive ให้สอดคล้องเหมาะสมกับคู่มือการตรวจประเมินสมรรถนะความพร้อมในการขับขี่ รวมถึงการจัดเตรียมสถานที่จัดบริการคลินิกตรวจประเมินความพร้อมทางการแพทย์ในผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะที่ได้รับใบอนุญาตแล้วเพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินงาน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>Smart Healthcare TTM</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ (เพิ่มเติม) : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยร่วมกับ มจพ. พัฒนาแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรรักษ์ (Smart Healthcare TTM) นำ AI แพลตฟอร์ม ตำรายาโบราณสู่ Big Data</p>	-
<p>ตลาดนัดคุณธรรม</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 2566 พร้อมระบุ สธ. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) จัดโครงการดังกล่าว มีการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม ภายใต้คุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” และค่านิยม MOPH นำไปสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ยั่งยืน</p>	-
<p>แนะดูแลสุขภาพดวงตาช่วงฤดูฝน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, TNN, hfocus, mcot)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุริยวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า หน้าฝนควรดูแลสุขภาพตนเองอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ร่างกายสามารถปรับสภาพ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของอากาศได้ ด้วยการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นผักและผลไม้ เพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานให้ร่างกายแข็งแรง และรับมือกับโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>- นพ.อาคม ชัยวิระวัฒนะ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กล่าวว่า ช่วงหน้าฝนที่มีสภาพอากาศอับชื้นและเย็นลงดวงตามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อได้โดยเฉพาะโรคตาแดง ควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิด หรือใช้ของร่วมกับผู้ป่วย หลีกเลี่ยงฝุ่นละออง หรือน้ำสกปรกเข้าตา หมั่นดูแลรักษาความสะอาด ล้างมือให้สะอาด เลี่ยงการเอามือไปสัมผัสดวงตาบ่อย ๆ หากมีอาการตาแดงผิดปกติควรพบจักษุแพทย์</p>	-
<p>บริการพิโคเลเซอร์</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, hfocus, ch7)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. แนะนำวิธีโรคที่ต้องการเข้ารับบริการคอร์สทำหน้า พิคโอเลเซอร์ (Pico Laser) จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องแจ้งรายการละเอียดกับ ออย. ก่อน จึงจะสามารถผลิตหรือนำเข้าได้ โดยต้องใช้ในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต และต้องใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้รับบริการจึงควรตรวจสอบสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตก่อนเข้ารับบริการ</p>	-
<p>โฆษณาบริการเสริมความงาม</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thebangkokinsight, mcot, prd.)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. ตรวจสอบเชิงรุกเฝ้าระวังโฆษณาบริการเสริมความงาม เตือนผู้ประกอบการที่โฆษณาเครื่องมือแพทย์ หากมีการแสดงข้อความเฉพาะ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า หรือตราสัญลักษณ์ และการระบุสรรพคุณ คุณประโยชน์ คุณภาพ มาตรฐาน ส่วนประกอบหรือแหล่งกำเนิดของเครื่องมือแพทย์ จะต้องได้รับอนุญาตจาก ออย. โดยต้องแสดงเลขที่ใบอนุญาต พพ. XX/YYYY บนโฆษณาเครื่องมือแพทย์นั้น และไม่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง สำหรับผู้ที่โฆษณาเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	-
<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>- นพ.เทวัญ ธาณินทร์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อม นพ.สุพล ตติยนิพนธ์ นพ.สจ.นครราชสีมา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร นวัตกรรม เทคโนโลยี การสกัดและการใช้น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ “ทางเลือก ทางรอด สำหรับผู้ปลูกและผู้ทำธุรกิจต่อเนื่อง กัญชา กัญชงและสมุนไพรรักษา” ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ นวัตกรรม เทคโนโลยี การสกัด และการใช้น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าและทันสมัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานและภาคสังคม เกิดการขยายไปยังภูมิภาค</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>- นพ.เอกภพ เพ็ญพิเศษ คณะทำงานด้านสาธารณสุข พรรคภูมิใจไทย โปสเตอร์ว่า รัฐสภาเยอรมนีผ่านร่างกฎหมายกัญชาแล้ว อนุญาตให้ผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ครอบครองกัญชาเพื่อใช้เองได้ไม่เกิน 25 กรัม และปลูกในบ้านได้คนละ 3 ต้น ให้กลุ่ม</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>Cannabis club จำหน่าย จ่าย แจก กัญชาให้กับสมาชิกได้ ระบุ ไทยเสียโอกาสเป็นผู้นำ "กัญชาถูกกฎหมาย" เพราะเกมการเมือง ที่ใช้การบิดเบือนโจมตี</p>	
<p>โรคหลอดเลือดสมอง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ (เพิ่มเติม) : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย รพ.ราชวิถี จัดทำโครงการพัฒนาการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยวิธีการใส่สายสวนหลอดเลือดสมอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี รพ.ราชวิถี เพื่อลดอัตราการพิการและเสียชีวิต</p>	-
<p>แนะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์)</p> <p>- รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ เตือน โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้มีระบาดหนักกว่าเดิม เป็นตัวนำร่องโรคที่รุนแรง เช่น ปอดอักเสบ หัวใจวาย กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และหลอดเลือดสมอง ถึงขั้นป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต ย้ำฉีดวัคซีนสำคัญ</p>	-
<p>ถ่ายโอน สอน./ รพ.สต.</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ (เพิ่มเติม) : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, thecoverage, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.อภิสิทธิ์ บุญประดับ ผอ.สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ เผยการถ่ายโอน สอน./ รพ.สต. ปีงบประมาณ 2567 ข้อมูลตามเอกสารกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถูกต้อง หลายจังหวัดเข้าชื้อกับข้อมูลเก่าปี 2566 เตรียมนำข้อมูลมาสรุปร่วมกันอีกครั้ง 24 ส.ค.นี้</p>	-
<p>ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน ภาคีเครือข่ายป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ภปค.) กล่าวถึงกรณี คนดังโพสต์ภาพและคลิปคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า ในมุมมองของคนรุ่นใหม่ในการทำงานด้านสังคม โดยเฉพาะเรื่องการลดผลกระทบที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นว่าจำเป็นต้องมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเป็นสินค้าที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท มีความเสี่ยงที่จะก่อโรคและความเจ็บป่วย และยังเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตเมื่อเทียบกับสารเสพติดอื่น และส่งผลกระทบต่อผู้อื่นมากกว่าผู้ดื่ม การควบคุมจึงเป็นการจำกัดสิทธิบางประการของผู้ขายและผู้ดื่ม เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของสังคมโดยรวม</p> <p>- ด้าน รศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผอ.สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า มีข้อมูลจากการศึกษาจำนวนมากทั้งในไทยและต่างประเทศ พบว่า การได้รับสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งรูปแบบดั้งเดิมและออนไลน์ส่งผลให้มีการดื่มและการดื่มหนักมากขึ้น การจำกัดการเข้าถึงสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางออนไลน์จึงเป็นมาตรการที่สามารถช่วยลดการดื่มและการดื่มแบบความเสี่ยงสูง (ดื่มหนัก) ได้</p>	-